



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๕๓๙-๓๓๔๐ , ๑๓๓๕

ที่ กษ ๐๘๐๐.๐๕/

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เรียน ผอ.กพร.

ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมการบรรยายอบรมขยายผล ของวิทยาการจิตอาสา ๙๐๔ โดยคณะวิทยาการจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร “เป็นบ่าว เป็นแม่พิมพ์”

ในการบรรยายเนื้อหาสำคัญ กล่าวถึง ความเป็นมาของพระมหากษัตริย์ไทย ประกอบด้วย สมัยสุโขทัย : พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมบรมกษัตริย์พระองค์แรก ของราชวงศ์พระร่วง สมัยสุโขทัย ยุคที่รุ่งเรืองที่สุด คือ สมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก เป็นยุคที่ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีความอุดมสมบูรณ์ การทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีหลักศิลาจารึกตัวหนังสือไทย

สมัยอยุธยา : พระมหากษัตริย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย เมื่อสมัยเสียกรุงครั้งที่ ๑ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า มาเป็นเวลากว่าร้อยปี

สมัยกรุงธนบุรี : หลังจากไทยได้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระเจ้าตากสินมหาราช ได้รวบรวมกำลังคน พาเข้ารบกับพม่า จนสามารถกอบกู้เอกราชได้ ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาขาดการฟื้นฟู และทรงตั้งกรุงธนบุรี เป็นราชธานีใหม่

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ ๑ : ทรงตั้งเมืองหลวงใหม่ จากฝั่งธนบุรี มาเป็นกรุงเทพมหานคร เพราะด้วยภูมิทัศน์ในการคมนาคมสะดวก ดีกว่ากรุงธนบุรี เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญล้อมรอบ ในช่วงแรกของต้นรัชกาลที่ ๑ ไทยยังคงทำสงครามกับพม่า โดยพม่าได้ยกทัพเข้าตีไทยถึง ๙ ทัพ จึงเรียกว่า สงคราม ๙ ทัพพระองค์ทรงรบเคียงคู่กับสมเด็จพระราชวังบรมมหาสุรสิงหนาท (พระอนุชา) จนทำให้พม่าถอยทัพกลับไป

รัชกาลที่ ๒ : เป็นยุคที่ไม่มีสงคราม เป็นยุคที่วรรณกรรมรุ่งเรืองที่สุด โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครที่มีอยู่ถึงปัจจุบันนี้คือ อิเหนา รามเกียรติ์ และ สังข์ทอง

รัชกาลที่ ๓ : การค้าขาย ศาสนา รุ่งเรืองที่สุด แต่ก็เป็ยุคที่ชาติตะวันตกล่าอาณานิคม จึงจำเป็นต้องเอาเงินถวายแด่พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เก็บไว้ที่พระคลังข้างที่ มาไถ่ถอนบ้านเมือง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก

รัชกาลที่ ๔ : ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ ทรงคำนวณวันเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ ที่บ้านหัวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รัชกาลที่ ๕ : ทรงประกาศเลิกทาส ทำให้สยามไม่มีทาส ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศยุโรป ทรงนำความเจริญด้านต่างๆเข้ามาในประเทศ ทั้งการศึกษา รถไฟ การแพทย์ และ ไปรษณีย์โทรเลข

รัชกาลที่ ๖ : ทรงสืบสานด้านการศึกษา มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งปัจจุบันคือ วชิราวุธวิทยาลัย ทรงตั้งกองลูกเสือป่า

รัชกาลที่ ๗ : เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทย จาก สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทย

/รัชกาลที่ ๘...

รัชกาลที่ ๘ : ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ตั้งแต่ ๘ ชั้นชา ทรงเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคนจีน กับ คนไทย เมื่อครั้งเสด็จสำเร็จ

รัชกาลที่ ๙ : กษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดถึง ๗๐ ปี ทรงมีโครงการพระราชดำริ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ ทรงพระราชทานแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้พสกนิกรชาวไทย เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

รัชกาลที่ ๑๐ : ทรงสืบทอด สานต่อ พระปณิธาน ของรัชกาลที่ ๙ ทรงจัดตั้ง โครงการจิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง การให้ การทำความดี ต่อประเทศชาติ

กล่าวโดยสรุปคือทำให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ ผู้ปิดทองหลังพระ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา อีกทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนสมัยของ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร トラบจนปัจจุบัน และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเบญจพร บุรมย์ชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- 100

9/11/07

- 100

9/11/07 - 100

100

100

100

100

100

100

100

100